

สำเนา



ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง กำหนดเขตควบคุมไฟฟ้าในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ท้องที่จังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยปรากฏว่าในฤดูแล้งของทุกปี มักจะเกิดไฟป่าขึ้นเป็นประจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่มีความสำคัญอื่นๆ สร้างความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นจำนวนมากมหาศาล ทำให้ภาครัฐต้องสูญเสียงบประมาณในการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ และยานพาหนะเข้าดำเนินการระงับดับไฟป่าเป็นจำนวนมากอีกด้วย สาเหตุสำคัญประการหนึ่งของการเกิดไฟป่า เกิดจากการเผาไร่ ฟางข้าว ชังข้าวโพด หญ้า และวัชพืชในที่ดินทำกินของเกษตรกรที่อยู่ใกล้พื้นที่ป่า เพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกโดยไม่มีการควบคุม ในที่สุดไฟก็ไหม้ลุกลามเข้าไปติดพื้นที่ป่ากลายเป็นไฟป่าขึ้น

ดังนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายจากไฟป่าดังกล่าว อีกทั้งให้ราษฎรได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงกำหนดให้พื้นที่แนวท้ายประกาศนี้เป็น “เขตควบคุมไฟฟ้า” และกำหนดมาตรการในการป้องกันไฟป่าขึ้นไว้ ดังนี้

ภายในพื้นที่เขตควบคุมไฟฟ้า

๑. เมื่อมีความจำเป็นต้องเผาไร่ เผาวัชพืชในที่ดินทำกินให้ราษฎรผู้ครอบครองที่ดินดังกล่าว ต้องขออนุญาตจากกำนันหรือผู้ใหญ่บ้าน ในเขตปกครองท้องที่นั้นๆ ก่อนที่จะดำเนินการทุกครั้ง พร้อมทั้งต้องจัดทำแนวกันไฟและควบคุมไฟมิให้ลุกลามไปยังพื้นที่อื่นๆ โดยให้ประสานกับสถานีควบคุมไฟฟ้าในท้องที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อจัดเจ้าหน้าที่คอยควบคุมในการดำเนินการดังกล่าวด้วย

๒. หากราษฎรผู้ใดไม่แจ้งขออนุญาตต่อกำนันหรือผู้ใหญ่บ้าน หรือขออนุญาตแล้วแต่ไม่จัดทำแนวกันไฟและมีได้ควบคุมไฟฟ้าให้อยู่ในพื้นที่ที่ตนถือครอง จนเป็นเหตุให้ไฟลุกลามไหม้ป่า ให้กำนันหรือผู้ใหญ่บ้านแจ้งต่อนายอำเภอท้องที่ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแก่ราษฎรที่ฝ่าฝืน หรือปล่อยปละละเลยโดยเจตนาทุกราย โดยเฉพาะราษฎรที่บุกรุกเข้าไปแผ้วถางป่าในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตวนอุทยานเขตห้ามล่าสัตว์ป่า หรือเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์อื่นๆ จังหวัดอุบลราชธานีจะพิจารณาใช้นโยบายอพยพราษฎรผู้บุกรุกพื้นที่ดังกล่าวออกจากป่าตามความเห็นสมควรและจะดำเนินคดีตามความผิดที่เกิดขึ้นต่อไป

๓. ภายในเขตควบคุมไฟฟ้า ราษฎรต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการดับไฟป่าในกรณี ที่ทางราชการร้องขอ และหากพบเห็นไฟไหม้พื้นที่ป่าอนุรักษ์บริเวณใดให้ช่วยกันดับไฟเสียแต่ต้น เพื่อไม่ให้ไฟขยายออกเป็นวงกว้าง หากไฟรุนแรงไม่สามารถดับได้ให้รีบแจ้งสถานีควบคุมไฟฟ้าบุณฑริก - ยอดมน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘-๑๐๗๔-๒๔๓๙ สถานีควบคุมไฟฟ้าผาแต้ม หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘-๑๗๖๘-๑๐๓๙ สถานีควบคุมไฟป่ายอดโดม หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘-๖๖๓๙-๕๗๑๑ หรือแจ้งที่สายด่วนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หมายเลข “๑๓๖๒” เพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าระงับดับไฟป่าในทันที

/๔. การจุดไฟ...